

สรุปข่าว สธ.ประจำวัน ที่ 14 กันยายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน M2F สำนักข่าวไทย ไอ เอ็นเอ็น ช่อง 3,5,9, ThaiPBS TNN</p>	<p>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับ นพ.สสจ. ทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ว่า ในรอบ 3 สัปดาห์ ตัวเลขผู้ป่วยเริ่มทรงตัว โดยในสัปดาห์นี้พบประมาณ 20 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างเฝ้าระวังติดตามโรคในระยะ 28 วัน สำหรับสถานการณ์ภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสมประมาณ 200 คน ใน 3-4 จังหวัด ยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั้งนี้ หากพบผู้ป่วยให้เปิดวอร์รูม กำหนดให้หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ส่วนกรณีผู้ป่วยในกทม. อยู่ระหว่างการติดตามอาการให้พ้นระยะ และรอผลตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการอีกกว่า 30 ราย อย่างไรก็ตาม การกำจัดลูกน้ำยุงลายยังสำคัญ เพราะสามารถควบคุมทั้งโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้เลือดออก ซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยแล้ว 38,000 ราย เสียชีวิต 31 ราย</p> <p>ด้าน นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กล่าวถึงมาตรการกำจัดลูกน้ำยุงลายว่า จะมีการประเมินจากดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ หากเป็นพื้นที่ที่ไม่พบผู้ป่วย จะต้องควบคุมดัชนีลูกน้ำยุงลายให้ไม่เกินร้อยละ 5 แต่หากเป็นพื้นที่พบผู้ป่วยต้องเร่งลดดัชนีลูกน้ำยุงลายให้เป็น 0 ภายใน 5 วัน</p> <p>ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักโรคระบาดวิทยา กล่าวว่า ในปีนี้ประเทศไทยตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาได้เอง และมีการตรวจเชื้อมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 100 เท่า โดยจากการเฝ้าระวังพบว่า หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคมีประมาณ 33 ราย คลอดแล้ว 8 ราย แม่เด็กไม่มีภาวะสมองเล็ก แต่ต้องติดตามเฝ้าดูอย่างต่อเนื่อง ส่วนอีก 25 ราย ต้องติดตามต่อไปเช่นกัน สำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง ประกอบด้วย บึงกาฬ เพชรบูรณ์ จันทบุรี และเชียงใหม่</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สัปดาห์หน้ารมว.สธ.จะนำวาระพิเศษเรื่องไวรัสซิกาเข้าหารือในที่ประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รัฐมนตรีอาเซียน เพื่อติดตามสถานการณ์ในแต่ละประเทศด้วย</p> <p>พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากกรมการแพทย์ กล่าวว่า สำหรับหญิงตั้งครรภ์ต้องเฝ้าระวังช่วง 1-6 เดือนแรก เนื่องจากเป็นช่วงการสร้างอวัยวะของทารก และพัฒนาการต่างๆ หลังจาก 6 เดือนไปแล้วยังไม่ข้อมูลวิชาการยืนยัน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ส่วนกรณีหญิงช่วงให้นมบุตร หากติดเชื้อไวรัสซิกา ควรงดให้นมบุตร</p>
<p>ช่อง 3</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยทั่วประเทศ 23 ราย อยู่ในกทม. 15 ราย จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ภาพรวมยังสามารถควบคุมได้</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.วรัญญา จ่านองประสาทร รองนพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จากการตรวจหาซิกาในอำเภอสันทราย 609 ราย มีผลเป็นบวก 12 ราย ในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ 3 ราย โดยอยู่ในความดูแลของสูตินรีแพทย์ ส่วนกรณีพบเด็กหญิงหัวเล็ก ลำตัวแคระแกร็น ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นั้น สสจ.เชียงใหม่ และสคร.ที่ 1 เชียงใหม่ ตรวจสอบพบว่า เด็กรายดังกล่าวเป็นโรคเซกเคิลซินโดรม เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสซิกา</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอภาพข่าว พนิดนาฏ ธนาภินันท์ ผอ.เขตสาทร และคณะ ปลอ่ยขบวนรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคซิกาและวิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมป้องกันแพร่ระบาดของโรคซิกาในพื้นที่ โดยแจกเอกสารประชาสัมพันธ์และทรายที่มีฟอส</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอภาพข่าว เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้ หลังมีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา 21 คน ในเขตสาทร</p> <p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างคำแถลงของสธ. ในวันอังคาร (13 ก.ย.) ว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อซิกาแล้วราว 200 คน นับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดติดอันดับต้นๆ ของภูมิภาค หลังจากถูกกดดันให้เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และยังบอกว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยมีความกังวลว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสซิกา ซึ่งเชื่อมโยงกับภาวะพิการแต่กำเนิดร้ายแรง จะก่อความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอข่าว สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ แถลงว่า ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา รายใหม่ โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ที่ 333 คน</p> <p>-เสนอข่าว เขาที่ไซนามอร์นึ่งโพสต์ของจีน รายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคยืนยันหนุ่มจีนที่อาศัยในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนัน วัย 28 ปี ที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา ในภูมิภาคอเมริกากลาง มีอาการไข้ ปวดหัว เจ็บคอ และเริ่มมีผื่นคันบนผิวหนัง เดินทางกลับประเทศจีนเมื่อวันที่ 8 ก.ย. และมีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อซิกา จึงได้นำตัวเขาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลตรวจร่างกายโดยละเอียด และกักตัวไว้ในโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราว ได้รับการยืนยันว่า ติดเชื้อไวรัสซิกาจริง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดในประเทศ โดยผู้ที่ติดเชื้อมักได้รับไวรัสขณะเดินทางไปต่างประเทศ</p>
<p>แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรัญญู จ่านองประสาทพร รอง นพ.สสจ. เชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ วันที่ 3 ม.ค.- 11 ก.ย. 2559 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 3,537 ราย เสียชีวิต 2 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 25-34 ปี รองลงมาคืออายุ 15-24 ปี และอายุ 35-44 ปี ตามลำดับ โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ.เมือง แม่แตง สันทราย ดอยสะเก็ด และ อ.แม่อริม</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 สงขลา รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 7 ังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 22 สิงหาคม 2559 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3,124 ราย เสียชีวิต 6 ราย โดยพบผู้ป่วยมากที่สุด คือ สงขลา 1,196 ราย เสียชีวิต 2 ราย รองลงมาคือ นราธิวาส 537 ราย เสียชีวิต 1 ราย ปัตตานี 388 ราย ตรัง 345 ราย เสียชีวิต 1 ราย พัทลุง 321 ราย ยะลา 182 ราย เสียชีวิต 1 ราย และสตูล 155 ราย เสียชีวิต 1 ราย จึงขอให้ประชาชนในทุกใช้มาตรการ "3 เก็บ"</p> <p>-สาธารณสุขตรัง ระบุ สถานการณ์ไข้เลือดออกยังน่าเป็นห่วง พร้อมขับเคลื่อนมาตรการ 3-3-1 ควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>สถานการณ์อุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ปก.ได้แจ้งเตือน 34 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยาแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เตรียมพร้อมรับพายุโซนร้อนราอีที่อ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชัน จะเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณ จ.มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ทำให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมรับมือพายุโซนร้อน "ราอี" เข้าไทยคืนนี้ เตรียมทีมวิศวกรฉุกเฉิน 15 ทีม เรือ 6 ลำ สำรองไว้ที่ สบส.เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ อสม. 1,000 ชุด ในพื้นที่ฝนตกหนัก 28 จังหวัด ทั้งภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก สำรอง 5 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลช่วยเหลือ ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้พิการ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์เล่นกับไฟ</p>	<p>การปราบทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>-กล่าวว่า รุ่นพี่เจ้าของคอลัมน์ ซึ่งจบแพทย์จากต่างประเทศ มีแนวคิดที่ประเทศที่ได้รับยกย่องว่าปลอดทุจริต คະแนลความโปร่งใสสูงอันดับหนึ่งของโลกคือ เดนมาร์ก อันดับ 2 ฟินแลนด์ ตามด้วยสวีเดน นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ส่วนในเอเชียมี สิงคโปร์ ฮองกง ญี่ปุ่น ซึ่งทั้งหมดมีระบบการศึกษาและระบบดูแลสุขภาพดี มีการให้บริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค จึงเชื่อว่า ถ้าเราสร้างความเสมอภาค เท่าเทียม ได้อย่างประเทศข้างต้น การคอร์รัปชันจะลดลง</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>เหมืองแร่ทองคำ</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กองทุน EIA) ในส่วนของเหมืองแร่ทองคำชาติรี ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) อนุมัติในหลักการให้นำเงินกองทุนประกันความเสี่ยงไปใช้ดำเนินการสำรวจผลกระทบใน 2 เรื่อง คือ 1.ด้านสิ่งแวดล้อม และ 2.ด้านสุขภาพ</p> <p>ส่วนความคืบหน้าของเหมืองอัครา ขณะนี้กพร.ยังคงยึดคำสั่งจากมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้หยุดดำเนินการส่วนของโรงถลุงโลหะกรรม ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2559 ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ข้อขัดแย้ง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ยังต้องหาข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันอยู่</p> <p>ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบด้านสุขภาพ ได้เสนอโครงการเพื่อจัดทำกิจกรรมและรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพและอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการกองทุน EIA เพื่อขออนุญาตเงินในส่วนของกองทุนประกันความเสี่ยงไปใช้แล้ว จากนั้นจะต้องทำรายละเอียดของโครงการ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ก่อน ซึ่งอาจจะใช้เวลา 3-5 เดือน</p>
เดลินิวส์	<p>แก้ กม.วิชาชีพพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.หญิง วิษาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิพยาบาลไทย เปิดเผยว่า ตัวแทนสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เรื่องที่สภาการพยาบาลไม่ยอมแก้ไขพ.ร.บ.วิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ และไม่เปิดประชุมวิสามัญเพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกก่อนจะตัดสินใจ ซึ่งอยู่ในชั้นไต่สวน แต่สภาฯ ได้ออกจดหมายข่าวพาดพิงว่าอาจทำให้เกิดความแตกแยกในวิชาชีพพยาบาล</p> <p>ด้าน ดร.กฤษฎา แสงดี อุปนายกสภาการพยาบาล กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมาย ต้องมีการวิจัยรองรับ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่งครั้งนี้กรรมการฯ เห็นว่ายังไม่มีส่วนไหนต้องปรับแก้ ส่วนที่ไม่เรียกประชุมวิสามัญนั้น เนื่องจากไม่มีอำนาจ ขณะนี้เตรียมเชิญตัวแทน 50 คน ที่เรียกร้องเรื่องนี้มาพูดคุยกัน</p>
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ทัศนะผู้อ่าน	<p>แก้ระเบียบ สปสช.</p> <p>-เสนอบทความ โดยพญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา เสนอวิธีแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิผู้ป่วยจากการบังคับใช้ตามระเบียบ สปสช. 1.ยุติการบริหารงานที่ผิดกฎหมายทันที และเรียกเงินคืนจากผู้ทำการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำเงินงบประมาณกลับเข้าสู่กองทุน 2.เลิกระเบียบสปสช. ที่กำหนดให้แพทย์ใช้ยาที่ไม่เหมาะสมกับอาการป่วยของผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามหลักวิชาการแพทย์ตามดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา 3. การแก้ไขบัญชียาหลักแห่งชาติให้ทันสมัย ควรให้ผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยเฉพาะทางด้านการแพทย์ เป็นกรรมการกำหนดรายการยาที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วย และมีการทบทวนรายการบัญชียาหลักทุก 2-3 ปี และ 4.การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การผลิตยาในประเทศ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์จดหมายถึงเดลินิวส์	<p>สิทธิบัตรทอง</p> <p>-เสนอจดหมาย จากผู้สูงอายุไร้เงิน กล่าวว่า ขอให้สปสช.ช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองรักษาข้ามเขต เพื่อความสะดวกของผู้ใช้สิทธิ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา	<p>คอบุหรี่อันตราย</p> <p>-เสนอจดหมายจาก คุณเจริญ (ตลาดน้อย) กังวลกับข่าวที่ สคบ.เตือนอันตรายจากคอบุหรี่ว่าอาจจะมีสารตกค้างแล้วผู้บริโภคจะต้องทำอะไร ด้านเจ้าของคอลัมน์ ตอบว่า คงจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ และอยากถาม สคบ.ว่าจะมีวิธีตรวจสอบอย่างไร หรือปล่อยไปตามบุญตามกรรม</p>
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สนุก	<p>น้ำลายเอเลี่ยน</p> <p>-เสนอข่าว โลกโซเซียลเตือนพ่อแม่ระวังของเล่น ‘น้ำลายเอเลี่ยน’ หรือสไลม์ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เด็กเล่นแล้วเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด มีเด็กหญิงป่วยแล้ว 1 ราย คาดว่ามาจากการเล่นสไลม์</p> <p>ก่อนหน้านี้ นพ.ศักดา อาจองศ์ วัลลิภากร อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ได้ออกมาเตือนว่า สไลม์มีไวต์ดูละอองฝุ่นตามชอกคีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์ สามารถยืดหยุ่นได้ และมีสีสันทนสวยงาม ทำให้เด็กๆ นำไปใช้เป็นของเล่น ซึ่งควรระมัดระวังไม่ให้สไลม์เข้าปาก เนื่องจากตรวจพบว่าภายในสไลม์มีสารบอแรกซ์ สารหนู และสารโลหะหนักอย่างตะกั่วผสมอยู่ แม้ว่ามีปริมาณน้อย แต่หากสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้ และหากได้รับสารเคมีปริมาณมาก อาจส่งผลต่อตับ ไต สมอ่ง ทำให้เด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ ส่วนสารบอแรกซ์อาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิต หากต้องการให้เด็กเล่น ผู้ปกครองเลือกว่าวัสดุจากธรรมชาติมาผลิตเอง และที่สำคัญควรให้เด็กทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จ</p> <p>ด้าน รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์เคมีและนิติวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ แนะนำผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และสไลม์ควรเล่นเพียง 1-2 ครั้ง จากนั้นให้นำไปทิ้ง ที่สำคัญอย่าให้เข้าปากเด็กเป็นอันตราย ส่วนกรณีที่แชร์กันว่าเด็กมีการติดเชื้อในกระแสเลือดนั้น อาจเป็นไปได้ว่า เด็กมีการระคายเคืองทางเดินหายใจจนเกิดการอักเสบ และนำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ครูปาแก้วโดนร. ทำให้ปากเบี้ยว</p> <p>-เสนอข่าว กรณีนักเรียนหญิง ชั้น ม.5 รร.โชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา ถูกอาจารย์ ปาแก้วกาแฟใส่โดนบริเวณ กกหูด้านซ้าย ส่งผลให้ใบหน้าเบี้ยวผิดรูป ปากเบี้ยว ดวงตาปิดไม่สนิท รักษาทั้งร.รัฐและเอกชน อาการยังไม่ดีขึ้น และเส้นประสาทตาเริ่มเสื่อมสภาพลงอีก</p> <p>นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรณีนี้หากถูกเส้นประสาทคู่ที่ 7 ซึ่งเป็นเส้นประสาทที่ บังคับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า จนเกิดความเสียหาย ก็ทำให้เกิดอาการหน้าตึง ปากเบี้ยว ควบคุมใบหน้าบริเวณ ดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งต้องตรวจดูการนำสัญญาณประสาทว่าผิดปกติหรือไม่ และหากผิดปกติ ต้องดูต่อว่าเกี่ยวเนื่องกับ ภาวะที่ได้รับความกระทบกระเทือนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากบาดเจ็บในลักษณะฟกช้ำ อาการจะหายเองได้ แต่หาก บาดเจ็บรุนแรง อาจฟื้นตัวยาก ต้องให้แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้ประเมิน</p>
กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<p>กรมควบคุมโรคสกัดโรคเอ็นซีดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือกลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก ถึง 63% และทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยพบกลุ่มโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง 73% โดยพบว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 17.6% ของประชากร หรือประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย 2 แสนคน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบำบัดทดแทนไต ประมาณ 240,000 บาทต่อคนต่อปี ส่วนสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ พบว่า อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน กรม คร.จึงได้พัฒนารูปแบบ แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง โครงการพัฒนารูปแบบเพื่อลดโรคหัวใจและหลอดเลือด และโครงการรณรงค์ หัวใจดี นำร่องใน 15 จังหวัดที่มีอัตราการตายแต่ละโรคสูง</p>
มติชน	<p>เตือนตรวจมะเร็งเต้านม</p> <p>-นพ.วีรุฒ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ บ.ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัด จำหน่ายชุดชั้นในวาโก้ แกลงข่าว “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” เนะตรวจหามะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วย ตนเอง หากเจออาการผิดปกติให้พบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องรักษาด้วยการตัดเต้านมออก สามารถ กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับชุดชั้นในบาลานซ์ บรา และเต้านมเทียมจำนวน 1 ชุดได้ที่เคาน์เตอร์วาโก้ทุก สาขา</p>
สยามรัฐ	<p>ร้องนำบาดาลเค็มจัด</p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านโคกแปะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ว่าชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือน ประสบปัญหาน้ำประปาของหมู่บ้าน ซึ่งขุดเจาะจากน้ำบาดาลนั้นเค็มจัด หากดื่มหรืออาบจะมีอาการคันตามตัว มีตุ่ม มี ผื่นขึ้น ทำให้ชาวบ้านป่วยด้วยโรคผิวหนังแล้วหลายราย ต้องซื้อน้ำมาอุปโภคบริโภคถึงทุกวันนี้ในแต่ละวันใช้หลายถัง ปัญหาดังกล่าวเรื้อรังมานานกว่า 4 เดือนแล้ว จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุด</p>
ไทยรัฐ	<p>แว่นตาสำหรับเด็กออทิสติก</p> <p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐฯ ประดิษฐ์แว่นตาสำหรับเด็กออทิสติก ช่วยให้สามารถอ่านสีหน้าของ คนอื่นออก มีลักษณะเป็นเหมือนหน้ากาก ติดกล้องถ่ายภาพอยู่ข้างหน้า และมีจอขนาดเล็กอยู่เหนือตาซ้าย</p>